

รศ.ดร.วิ
24 ก.ค. 60

ท.จ.

ที่ สอ.ปค. (ปส.) ว ๑๖๖๕ /๒๕๖๐



สนง. ส.ส.เสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 11905
วันที่ 28 11. ๖. 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการปกครอง จำกัด
๖๘ / ๙ - ๑๑ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร
กทม. ๑๐๒๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการปกครอง จำกัด ที่ สอ.ปค.(ปส)/ว ๑๓๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการปกครอง จำกัด เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการปกครอง จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่มีความประสงค์ จะสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดระยะเวลา รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ กรรมการปกครอง จำกัด จึงขอส่งประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครรับการสรรหา เป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๑ มาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการปกครอง จำกัด ในสังกัดของท่านทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย แต่งฮ่อ)

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการปกครอง จำกัด

รับทราบ การประชุม

- สหกรณ์ ฟด. // เงินยืม // และเงินฝาก
- // และสัญญา // ส่วนตรากรมสรรพากร กรมการ
อำเภอเมือง // และตรากรมศุลกากร ปี ๒๕๖๑
- พิมพ์ตรา และซองสำหรับใช้ในสำนักงาน
- หนังสือเวียนกรม // และที่ปรึกษา

(นางจิราภรณ์ ตอกบัวหลวง)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน
๖ ต.๓-๓-๖๐

นางประอรรัตน์ กาญจนรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
๖ ต.๓.ค. ๒๕๖๐

(นายราล์ม กัณฑ์เพชร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี



ประกาศสภรณออมทรพยมการปกครอง จำกัด

เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๑

.....

ตามที่สภรณออมทรพยมการปกครอง จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกที่มีความประสงค์
จะสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดยื่นใบสมัคร
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหาได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่า ผู้สมัครทุกรายมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ ๑๒ แห่งระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๘
แห่งระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด
ของผู้สมัครรับการสรรหา ดังนี้

๑. ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ

ได้รับ หมายเลข	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๑	นายนพวัชร สิงห์ศักดิ์	ข้าราชการบำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒	นายชัชวาลย์ สกุนาหงษ์	สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๓	นายสุรพล สุวรรณานนท์	ข้าราชการบำนาญ กรมการปกครอง
๔	นายธงชัย กิตติคุณานนท์	ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๕	นายธงชัย กุลวิวัฒน์	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๖	นางสาวมารีสา สีลาพัฒน์	จังหวัดยโสธร
๗	นายพลภัทร เพ็งบุญ	จังหวัดสระบุรี
๘	นางสาวณปภัช โภคินพศุทธิ์	สำนักผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๙	นายสุชิน จันทรปาน	วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
๑๐	นายทศพล เผื่อนอุดม	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑	นายสายสิทธิ์ ขุนศรี	กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

/๒. ผู้สมัครรับการสรรหา ...

๒. ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทผู้มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ
ด้านการเงินและบัญชี

ได้รับหมายเลข	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๑	นายบวรเดช ศิริคุณทอง	ข้าราชการบำนาญ กรมการปกครอง

๓. ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภททั่วไป

ได้รับหมายเลข	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๑	นางสุนันทา ดุลจำนงค์	ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒	นางสาวน้ำมนต์ เรืองฤทธิ์	หน่วยงานอื่น (พิเศษชำระเอง)
๓	นางจิราพร วิไลประเสริฐ	ข้าราชการบำนาญ กรมการปกครอง

อนึ่ง หากผู้สมัครรายใดไม่มีชื่อในประกาศนี้ สามารถทำหนังสือทักท้วงถึงประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ได้ภายในกำหนดเวลาสิบวันนับแต่วันประกาศ

จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายศักดิ์ชัย แต่งชื่อ)

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด